

## บทคัดย่อ

### วิชา บธ.851 : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาการวางแผนการออมส่วนบุคคลของแพทย์โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: นางสาวจิรดา ภูมิภูถาวร
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร.พิสิษฐ์ ธารพิพัฒน์
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติงาน	: มกราคม 2547
จำนวนหน้า	: 59 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การวางแผนการออม และรูปแบบการออมส่วนบุคคลของแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยออกแบบสอบถามแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 230 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างอย่างง่าย และนำข้อมูลมาประมวลผล โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าถ่วงน้ำหนัก การวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สถานภาพโสด ไม่มีบุคคลที่เป็นภาระในการอุปการะทางการเงิน จบการศึกษาสูงสุดระดับแพทยศาสตรบัณฑิต งานที่รับผิดชอบปัจจุบันเป็นนายแพทย์ มีรายได้พิเศษเป็นค่าเวร ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อเดือน (รวมเงินเดือนและรายได้พิเศษ) 10,001 – 20,000 บาท มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ไม่มีภาระหนี้สิน

เป้าหมายในการออมระยะสั้นคือ การมีเงินใช้อย่างเพียงพอในชีวิตประจำวัน เป้าหมายระยะยาวคือ ต้องการสร้างอนาคตที่มั่นคงทางด้านการเงินให้แก่ชีวิต ทรัพย์สินและครอบครัว การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการออมคือ มีวิธีการจัดการในการสร้างรายได้และบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตที่ประมาณการไว้ มีการคำนึงและวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงจากการออมในรูปแบบการลงทุน การกั้นเงินออมไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะแยกจากเงินในส่วนที่ต้องเอาไปใช้จ่าย มีการคำนึงและวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนจากการออมในรูปแบบการลงทุน มีการจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการประมาณการรายได้และประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อทราบถึงประมาณการเงินออมต่อเดือน หลักการ

ที่ใช้ในการตัดสินใจและเลือกรูปแบบในการออมได้แก่ หลักความปลอดภัยของเงินลงทุน คือมุ่งรักษาเงินต้นหรือเงินลงทุนไว้ไม่ให้สูญหาย และคำนึงถึงความสามารถในการรักษาอำนาจซื้อของเงินลงทุน (ค่าของเงินมักจะลดลงตามอัตราเงินเฟ้อ)

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ออมเงินในรูปของการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต การออมเงินในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการ การเปิดคลินิกส่วนตัว การประกอบธุรกิจประเภทอื่น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์การถือครองในระยะยาว การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การลงทุนในกองทุนรวมและการซื้อสลากออมสินหรือการซื้อสลากของธนาคารเกษตรและสหกรณ์ระดับเท่ากัน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์การถือครองในระยะสั้น การเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน อาคาร เป็นต้น การซื้อทองคำเพื่อเก็งกำไร การเล่นแชร์ และการซื้ออัญมณี ตามลำดับ

การศึกษาได้พบว่า รายได้และเงินออมของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กันโดยตรง มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันมาก

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จากผลการศึกษา การศึกษาการวางแผนการออมส่วนบุคคล ของแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำให้ทราบถึงแนวความคิดทางการเงินของแพทย์ ในเรื่องของการวางแผนออม ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ ต่อบุคคล หรือธุรกิจที่มีแพทย์เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในการที่จะนำเสนอรูปแบบในการจัดสรรเงินออมที่น่าสนใจและเหมาะสม ตรงกับความจำเป็นหรือความต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง และในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของธนาคารพาณิชย์ในการนำเสนอทางเลือกในการออมรูปแบบใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มตัวอย่างได้มากที่สุด และการวางแผนการออมของแพทย์ สามารถนำมาเป็นแบบอย่าง หรือแนวทางในการปฏิบัติในการออม สำหรับบุคคลทั่วไปได้